

TUỔI TRẺ MINH HÓA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ

AN NHIÊN

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động, trong những năm qua, Huyện đoàn Minh Hóa đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, không chỉ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh mà còn góp phần xây dựng quê hương, đất nước “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên, đồng thời chú trọng, phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác đã từng căn dặn thanh niên: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên” (trong bài “Nhiệm vụ của thanh niên ta” đăng trên báo Nhân Dân số 657 - tháng 12/1955). Từ những lời dạy thiết thực, chân thành của Người, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục đối với mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Minh Hóa. Đồng chí Đinh Thị Hương Xoan, Phó Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp bộ Đoàn huyện Minh Hóa đã tích cực phát động và triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đều nhận thức rõ về nội dung và ý nghĩa của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là cơ hội để chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên; phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì cộng đồng xã hội.

Huyện Minh Hóa hiện có 30 cơ sở đoàn với hơn 7.000

ĐVTN. Trong 5 năm qua, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh thiếu niên huyện Minh Hóa. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm bằng nhiều hình thức như: Tổ chức diễn đàn “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ”; “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác dạy”; tổ chức các hoạt động về nguồn, kể chuyện truyền thống, xem phim tư liệu, tổ chức học tập các chuyên đề về Bác; tiếp tục nhân rộng mô hình tủ sách Tuổi trẻ làm theo lời Bác, trang bị tư liệu sách về Bác để thanh niên đến nghiên cứu, tìm hiểu; mở các chuyên trang, chuyên mục “Tuổi trẻ Minh Hóa học tập và làm theo lời Bác”... Để cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị 05, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Minh Hóa đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức cho

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐVTN đăng ký học tập và làm theo gương Bác gắn với các tiêu chí rèn luyện của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”. Đến nay, 100% cán bộ Đoàn các cấp; 95% đoàn viên đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên, 100% đội viên đăng ký Chương trình rèn luyện đội viên gắn với thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với nhiều nội dung, hình thức phong phú trong thực hiện Chỉ thị 05 nên đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo khí thế cho các vùng nông thôn, miền núi nhân các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đảm nhận treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ lớn”, 15/15 Đoàn xã, thị trấn đã thực hiện hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở Đoàn, ĐVTN toàn huyện đảm nhận và hoàn thành công trình thanh niên cấp huyện: Trồng cây xanh tại di tích Đình làng Kim Bảng, trồng cây xanh tại sân vận động huyện, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ

trẻ và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Công trình “Thắp sáng đường quê” - một trong những sáng kiến mang đậm dấu ấn của Đoàn TNCSHCM đã được thực hiện rất hiệu quả trên địa bàn huyện. Đến nay, đã có 15/15 xã, thị trấn có các tuyến đường thắp sáng đường quê do Đoàn Thanh niên đảm nhận với tổng chiều dài trên 60 km. Đặc biệt, Đoàn đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy, kêu gọi các hộ gia đình ở nông thôn tự bỏ kinh phí, ĐVTN tình nguyện lắp đặt và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, đồng đảo của người dân. Công trình “Thắp sáng đường quê” đã phát huy hiệu quả, tạo diện mạo mới cho nông thôn, miền núi và góp phần phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Khắc ghi lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các thế hệ thanh niên Minh Hóa luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các lĩnh vực được phân công. Thực hiện Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”, “Tháng thanh niên”, “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tổng trị giá các phần quà trên 50 triệu đồng; chỉ đạo Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” thuộc Chi đoàn Trung tâm Y tế, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức tư vấn sức khỏe, khám và cấp phát thuốc miễn phí



Các cán bộ, đoàn viên huyện Minh Hóa tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho bà con vùng sâu, vùng xa.

Ảnh: A.N

cho gần 2.800 bà con nhân dân nghèo tại các xã biên giới và các xã bị ảnh hưởng của thiên tai với tổng số tiền trên 250 triệu đồng...

Tiêu biểu trong phong trào thanh niên tình nguyện là các hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 (năm 2017), trận lũ lụt lớn trong tháng 9/2019, tháng 10/2020, đại dịch Covid-19... Toàn huyện đã thành lập được 80 đội thanh niên tình nguyện với 5.260 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Với phương châm “4 tại chỗ”, thanh niên toàn huyện đã hỗ trợ nhân dân chằng chéo nhà cửa, bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân trước bão lũ, tham gia khắc phục hậu quả sau thiên tai, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ vật chất cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ trị giá trên 4 tỷ đồng. Cùng nhân dân tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các hoạt động như: Vận động, hướng dẫn ĐVTN và người dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện khai báo y tế toàn dân; kịp thời đăng tải, tuyên truyền các thông tin chính thống, đảm bảo chính xác để ĐVTN nắm bắt; tham gia “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu và phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (2019-nCoV) trên fanpage Tuổi trẻ Quảng Bình”; lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng các công cụ tuyên truyền dịch bệnh như video clip, tranh cổ động; tham gia

phục vụ, tiến hành hỗ trợ các chiến sĩ trong công tác hậu cần, tổng dọn vệ sinh tại các khu cách ly; phối hợp với các ngành liên quan triển khai phun thuốc khử trùng tại các cơ quan, đơn vị, trường học; tổ chức tư vấn sức khỏe và cấp phát miễn phí thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước rửa tay khô, khẩu trang cho bà con nhân dân. Từ đầu mùa dịch đến nay, Huyện đoàn Minh Hóa đã tổ chức cấp phát 3.000 khẩu trang y tế; 800 bánh xà phòng diệt khuẩn; 1.000 chai dung dịch sát khuẩn; 2.000 chai nước lọc; 30 triệu tiền mặt; ...Tổng trị giá cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm do tuổi trẻ toàn huyện hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm, Đoàn đã xung kích, đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện, cụ thể “Ngày Chủ nhật đỏ - hiến máu tình nguyện” được tổ chức có hiệu quả với hơn 2.300 đơn vị máu.

Không chỉ tích cực trong hoạt động tình nguyện mà trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo, Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, động viên thanh niên nông thôn phát triển kinh tế. Nhiều thanh niên đã đầu tư nguồn vốn lớn vào trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, dịch vụ hay xây dựng các công trình thanh niên như: Mô hình Công ty TNHH Mỹ nghệ - Mỹ thuật và Quảng

cáo Việt Tấn-AD; mô hình trang trại nuôi gà của đồng chí Đình Minh Thi (Đoàn xã Trung Hóa); mô hình trồng lan của đồng chí Cao Xuân Thủy (Đoàn xã Hóa Thanh); mô hình “Vườn cây thanh niên” của Đoàn xã Hóa Phúc đã được triển khai với diện tích 2,2ha... Anh Đình Minh Thi chia sẻ: Là một đoàn viên, tôi luôn học tập gương Bác Hồ ở đức tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó trong lao động, sản xuất. Với mô hình trang trại nuôi gà tôi đã có nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình phát triển kinh tế. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, mạnh dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hướng dẫn các bạn đoàn viên ở địa phương thực hiện mô hình.

Nguyện một lòng học tập và làm theo lời Bác, mỗi ĐVTN Huyện đoàn Minh Hóa khắc ghi trong lòng ca từ của bài hát “*Thanh niên làm theo lời Bác*” của cố nhạc sĩ Hoàng Hà: “*Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi/ Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác/ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền/ Đèo núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên*”. Đó là động lực, là niềm tin để các thế hệ thanh niên huyện Minh Hóa tiếp tục phấn đấu, đạt được những bước tiến xa hơn, góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phát triển đi lên ■

A.N